

# Kamala Harris Và Những Kiểu Cười Của Bà?!

Nguyễn Xuân Tùng  
Diễn Đàn Kitô-Hữu

08.8.2024

Bà Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris là người da đen, mẹ bà là người Ấn Độ da đen theo đạo Hindu, cha bà là người Jamaica da đen theo đạo Thiên Chúa nên bà được thừa hưởng một nền giáo dục đa tôn giáo. Nhưng hai màu da đen của Ấn Độ và của Jamaica Trung Nam Mỹ cộng lại cũng không đáng giá tới màu da đen của các chủng tộc Phi Châu đang sống trên đất Mỹ.

Người viết không phải là nhà phân tâm học để nghiên cứu về các kiểu cười có ý nghĩa gì hoặc sẽ có điềm báo xấu tốt gì? Chỉ biết trong ca dao tục ngữ Việt Nam có đề cập tới các kiểu cười khác nhau. Thường thường khi người ta vui, người ta gặp may, người ta thỏa chí tang bồng nhất thời thì người ta cười. Lại có cái cười thầm, cười tủm tỉm, cười vô duyên, cười gượng, cười cầu tài, cười khinh miệt. Ngoài ra còn có các kiểu cười nghịch cảnh, đáng khóc lại cười đáng cười lại khóc: “Cười như chàng trẻ hồng thi, khóc như cô gái ngày đi lấy chồng”. Câu này chỉ đúng về vẻ trên, chứ vẻ dưới thì có vẻ không hoàn toàn đúng. Người con gái ngày xưa thời phong kiến đi lấy chồng cũng chỉ gặp mặt chồng trong đám đám, hỏi, đám cưới chứ có biết chồng thật sự là ai đâu. Lại không biết nhà chồng mẹ chồng lành dữ thế nào, nơm nớp sợ cảnh “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Trong lúc đó thì lại phải xa lìa mái ấm gia đình ông bà cha mẹ anh chị em họ hàng bạn hữu đã gắn bó đùm bọc với mình từ tấm bé; thì cái khóc ấy là cái khóc thật chứ không khóc giả, nhất là cảnh đi lấy chồng xa hay bị ép duyên ép phận:

“Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,  
Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.  
Đau lòng kẻ ở người đi,  
Lệ rơi thấm đá tơ chia rẽ tằm”. (Kiều).

Thế nhưng trong các nụ cười thì ai cũng phải công nhận những nụ cười ngây thơ hồn nhiên trong sáng của các bé sơ sinh trai gái khi đói được mẹ cho bú vú sữa, một tay bị kẹt ở nách vú mẹ nhưng tay kia bao giờ cũng lần mò tìm đến vú sữa bên kia của mẹ như muốn bảo vệ phòng ngừa không cho kẻ khác cướp đoạt. Điều đó cho thấy quyền tư hữu là bẩm sinh, chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ có thể tước đoạt quyền tư hữu của người dân mãi mãi được!

Thế nhưng so sánh đối chiếu với các kiểu cười của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris, người Mỹ da đen gốc Ấn Độ gốc Jamaica, chứ không phải da đen gốc Phi Châu; thì những kiểu cười của bà giống hệt kiểu cười “hì hì” của Học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) mà người viết còn nhớ đã học trong tuyển tập “Việt Nam Văn Học Sử Yếu” và “Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển” của Giáo Sư Dương Quảng Hàm. Nhưng muốn tìm kiếm trích dẫn nguyên văn trên Google thì thấy có nhiều bản văn khác nhau, chỉ có bản trích dẫn sau là đúng nhiều với trí nhớ đã học:

## **Gì cũng cười**

“Dân tộc nào cũng có những thói xấu riêng. Người Việt ta có nhiều phẩm chất đẹp nhưng cũng không ít tật dở. Mời các bạn cùng xem những bài khảo luận của các học giả Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 về những tật xấu của dân tộc mình. Chỉ có điều, người Việt trẻ ngày nay hẳn sẽ khác với bà con làng xóm của anh Chí ngày xưa: “Nói vậy chắc nó trừ mình ra...!”

## **Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.**

An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.

Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thấy, không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi.

Ví dù được y như vậy, thì ra nước An Nam ta cả dân là người hiền. Nếu thế tôi đâu dám đem lời phường chèo mà nhủ người nhếch mép bỏ tính tự nhiên mà làm bộ đứng đắn lại, nghiêm nhìn những cuộc trẻ chơi.

Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác; có cái láo xược khinh người; có câu chửi người ta; có nghĩa yên trí không phải nghe hết lời người ta mà gièm trước ý tưởng người ta; không phải nhìn kỹ việc người ta làm mà đã chê sẵn công cuộc người ta.

Thực không có tức gì bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói chỉ lấy tiếng cười hì hì mà đáp. Phản đối không tức, kẻ bịt tai chẳng thèm nghe cũng không tức đến thế...

Người ta hỏi, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng cười thì khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì hì, thì ai không phải phát tức.

Ta phải biết rằng, khi người ta nói với ta, là để hỏi tình ý ta thế nào. Ai nói với mình thì mình phải đáp. Tùy ý mình muốn tỏ tình ý cho người ta biết thì nói thực; không hiểu thì hỏi lại; mà không muốn nói tình ý cho người ta biết, thì khéo lấy lời lịch sự mà tỏ cho người ta hiểu rằng câu hỏi khí phạm đến một điều kín của mình. Hoặc là có khôn thì lựa lời mà tỏ cho người ta biết những điều mình muốn cho biết mà thôi, và khiến câu chuyện cho người ta không khỏi căn vặn được mình nữa.

Nhưng phàm người ta hỏi, mình đã lắng tai nghe, là mình nợ người ta câu đáp.

Đông Dương tạp chí”.

Và như vậy trong suốt cuộc đời của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris, bà ấy đã mắc nợ người dân Hoa Kỳ và hải ngoại nhiều “câu đáp”, nhiều câu trả lời khi có câu thỉnh vấn! Như vậy nếu bà thắng cử Tổng Thống Hoa Kỳ vì gian lận phiếu bầu tinh vi hơn năm 2020 của đảng Dân Chủ, thì nước Mỹ vĩ đại sẽ đi về đâu?!

Cứ xem nghe các hãng truyền thông thiên tả, cực tả của Mỹ và thế giới thì biết. Một Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris chẳng làm được tích sự gì nên thân. Thế mà khi “chó ngáp phải ruồi”, cờ đến tay, trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ; thì các hãng truyền thông thiên tả đã vội có những cuộc thăm dò công luận gian xảo. Trắng trợn tuyên bố không mắc cỡ xấu hổ: "Kamala Harris hơn Donald Trump 2 điểm". Hai điểm tức hai phần trăm số phiếu bầu.

Vì thế, Đảng Cộng Hòa tuy đang ở thế thượng phong vững mạnh nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng về hai điểm: (1)-Sinh mạng của Cựu Tổng Thống Donald Trump cũng vẫn sẽ còn có thể gặp nguy hiểm. (2)-Đảng Cộng Hòa phải nỗ lực khám phá, ngăn chặn hữu hiệu mọi kế hoạch gian lận bầu cử của Kamala Harris hay bất cứ ứng viên đối thủ nào thay thế Kamala Harris của Đảng Dân Chủ.

Bởi vì kẻ buôn lậu bao giờ cũng mưu mô gian xảo quỷ quyệt, đi trước người chống buôn lậu một bước!

**Nguyễn Xuân Tùng**  
**Diễn Đàn Kitô-Hữu**

**08.8.2024**

**(Tác giả gửi đến)**

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**  
[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)

**TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10800 TÁC PHẨM**